
 

 

สรุปประเดน็คําถาม - คําตอบ 

 

ผูถามทานที่ 1: การที่จะบริหารงานตามแบบของคุณลิซา คือ H.I.M.M น้ันก็คง

จําเปนจะตองใชทรัพยากรตางๆ อาทิ งบประมาณเปนตน ถึงจะสามารถบริหารงาน

ใหสําเร็จได  และลักษณะของการบริหารงานตามแนวทางของ  H.I.M.M ที่

สอดคลองกับระบบราชการ 

 

คําตอบคําถามที่ 1:  ในการที่จะตองหาทรัพยากรมาเพื่อสนับสนุนการดําเนินโครงการการ

พัฒนาผูบริหารระดับกลางท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ดิฉันขอแนะนําใหเนนการสนทนาสื่อสาร

ระหวางผูบริหารสูงและผูบริหารระดับกลางเพื่อจัดหาทรัพยากรท่ีตองการใหเพียงพอ  สวน

รูปแบบของการบริหารงานระดับกลางตามแนวทางของ H.I.M.M ท่ีสอดคลองกับระบบ

ราชการนั้น ในแตละองคกร(หนวยงานราชการตางๆ) จะตองจัดระเบียบ (Realign) การ

ทํางานของหนวยงานนั้นๆเองเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามแนวทางของ H.I.M.M 

 

คําถามที่ 2:  สําหรับหนังสือของคุณมีตัวอยางมากมายเกี่ยวกับภาคเอกชน คุณเห็น

วามีขอแตกตางไหมในเรื่องที่เกี่ยวของกับผูบริหารระดับกลาง ของภาครัฐกับ

ภาคเอกชน คําถามที่ 2 ของดิฉันคือ คุณไมไดพูดเกี่ยวกับผูบริหารที่มีทัศนคติที่ไม

ดีและตรงกันขามกับทัศนคติตามแนวทางของ H.I.M.M คุณจะแกไขปญหาน้ี

อยางไร  

 

คําตอบคําถามที่ 2  ภาคเอกชนกับภาครัฐแตกตางกันอยางไร ดิฉันคิดวา สําหรับภาครัฐ

คอนขางท่ีจะยากกวาเพราะวาเปนองคกรท่ีมีขนาดใหญซึ่งจะมีการตอตานการเปลี่ยนแปลง

มากกวา ในสวนของวิธีการนั้นคงจะไมมีความแตกตางกันระหวางภาครัฐและเอกชน แตใน

สวนของภาครัฐน้ันการดําเนินการประยุกตใช H.I.M.M น้ันจะตองอดทนมากกวา และการ

สนทนาสื่อสารระหวางทุกๆคนในองคกรจะตองมีความลึกซึ้งมากกวา อยางไรก็ดีดิฉันคิดวา

ผลสําเร็จในสวนของภาครัฐน้ันจะมีความนาช่ืนชมมากวา ในสวนของคําถามที่ 2 มองไดสอง

มุม อันแรกเลย ดิฉันเช่ือผูบริหารระดับกลางตางก็มีศักยภาพละสามารถจะเปน H.I.M.M ได

ทุกคน การจะเปน H.I.M.M น้ันผูบริหารระดับกลางตองยอมรับบทบาทของตน และถาหาก

ไมยอมรับบทบาทตรงนี้ขึ้นมาแลว องคกรก็จะเกิดปญหาแนนอน องคกรจะตองพยายาม

อยางมากที่จะใหทุกคนเขามายอมรับวิธีการอันน้ีใหได ซึ่งวิธีท่ีเรียกวา “การบริหารการ

เปล่ียนแปลง” นาจะชวยได อยางไรก็ดีหากทําทุกอยางแลวยังไมสามารถเปลี่ยนแปลง

ทัศนคติท่ีไมดีน้ันได ก็คงจําเปนท่ีจะตองเอาบุคคลคนนั้นออกจากองคกรไป 



 

 

 

คําถามที่ 3  จากที่ฟงอยากจะชี้แจงวาเน่ืองจากราชการไทยไดทําตรง(การพัฒนา

ผูบริหารระดับกลาง) น้ีมาพอสมควร แตอาจจะไมไดเรียกชื่อวา High Impact 

Middle Management เพราะฉะนั้นทักษะและองคความรูคงไมไกลจากที่เรามีอยู 

เราอาจจะเพิ่มเติมได แตประเด็นที่อยากจะเสนอเปนเรื่องเชิงบริหารจัดการคือวา ใน

ราชการไทยนั้น เราจะทําอยางไรใหมีการบํารุงดูแลรักษาและสรางขวัญกําลังใจ

กลุมคนที่เรียกวาผูบริหารระดับกลางนี้ใหดี  

 

คําตอบคําถามที่ 3  สิ่งท่ีดิฉันไดบรรยายใหทานฟง น้ันคือจิตวิญญาณ และความเชื่อ และ

การมีสวนรวมตอองคกร อันน้ีเปนความรูสึกของทานที่มีตอองคกรตอการทํางาน ประเด็นน้ี

ไมเร่ืองในการใชทักษะแตเปนเร่ืองของความรูสึกความเชื่อตอการทํางาน  ดังน้ันเราจะตอง

สรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นท่ีทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีกับทุกๆคนและจะนําไปสูความเชื่อ

วาทําได ในหลายครั้งผูนําหรือผูบริหารจะเปนตัวกําหนดความรูสึกตอการทํางานของลูกนอง 

หากผูนําหรือผูบริหารรูสึกดีตองานที่ทําลูกนองก็เชนกัน  เพราะฉะนั้นก็ขอใหทานทั้งหลาย

เปดอกเปดใจ อะไรก็ตามท่ีคุณเห็นและคิดวาเปนสิ่งสําคัญ  ก็ชวยกันแจงสํานักงาน ก.พ.ร. 

เพื่อการจะสรางโปรแกรมนี้ใหเปนจริง 

 

คําถามที่ 3 (เสริม) ผูบริหารระดับกลางหลายทานรูสึกวารัฐบาลมีสรางความสับสน

ใหกับผูบริหารระดับกลางโดยการนําการเปลี่ยนแปลงตางๆเขามา มีแนวทางในการ

ทํางานตางๆที่บางที ขัดแยงกันซึ่งทําใหผูบริหารระดับกลางสับสนตอการ

เปล่ียนแปลงเหลาน้ี คุณลิซาชวยกรุณาแนะนําดวย 

 

คําตอบคําถามที่ 3 (เสริม) อยางท่ีไดกลาวไวในขางตน จงอยาไปสับสนกับความนโยบาย

หรือแนวทางการทํางานที่ไมแนนอนเปลี่ยนไปมา HIMM เปนวิธีในการปฎิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพสูงซึ่งไมมีสวนเกี่ยวของกับความไมแนนอนหรือความสับสนตางๆ  ในบางครั้ง

การทํางานก็จะตองเผชิญอุปสรรค อาทิเชน Mucky Muck เปนตน ตามแนวทาง HIMM น้ัน

ก็จะตองพยายามกําจัดหรือลดอุปสรรคเหลาน้ีลง  ดังน้ันอยูท่ีทานจะเชื่อวา HIMM เปน

วิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพและใหผลงานสูงหรือไม ในบางสถานะเราก็ตองยอมรับวา

ผลงานไมดีมีอุปสรรคแตไมใชเพราะเราทํางานไมมีประสิทธิภาพแตเปนเพราะสถานะการ

และสิ่งแวดลอม จงอยาทอถอย 

 



 

 

คําถามที่ 4 : จากมุมมองของคุณลิซา แนวโนมของผูบริหารระดับกลางในประเทศ

ไทย วิสัย และมุมมองเปนอยางไรในอนาคต 

 

คําตอบคําถามที่ 4:  ในความคิดของดิฉัน ดิฉันคิดวาผูบริหารระดับกลางในอนาคตของ

ประเทศไทยจะไดรับบทบาทและความรับผิดชอบที่สําคัญจากรัฐบาลในการผลักดันนโยบาย

ตางๆใหประสบผลสําเร็จซึ่งสังเกตุไดจากหัวขอพัฒนาทักษะตางๆ นโยบายตางๆของรัฐบาล 

ท่ีมุงเนนให ผูบริหารระดับกลางเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  ในสวนของ

รูปแบบการทํางานนั้นผูบริหารระดับกลางในอนาคตจะตองมุงเนนผลงานและรวดเร็วเหมือน

สายฟา ในขณะเดียวกันความรับผิดชอบก็จะสูงมากขึ้นเชนเดียวกันซึ่งผูบริหารระดับกลางใน

อนาคตจะเปรียบเหมือนตํารวจจราจรที่ควบคุมจราจร ณ สี่แยกขนาดใหญมีอํานาจในการสั่ง

ใหรถหยุดหรือไป  ซึ่งจะเปนการตัดสินใจของตํารวจจราจรที่คุมสี่แยกน้ี จะมีผลกระทบตอ

การจราจรทั้งระบบ  

 

คําถามที่ 4 (เสริม):  คุณลิซาไดพูดถึง การเสริมสรางประสิทธิภาพของการบริหาร

ระดับกลางในเรื่องการมีทักษะ มีความมั่นคง มีความเชื่อมั่น และมีประสิทธิภาพและ

ผลงานสูง ในขณะเดียวกันคุณพูดถึงการปรับลดองคกรขนาดการลดองคกรตาง ๆ 

ซึ่งเปนการลดขนาดของผูบริหารระดับกลางและใหผูบริหารระดับสูงและเจาหนาที่

ระดับปฎิบัติการ มีการทํางานและประสานงานโดยตรงคุณลิซาคิดวาทั้งสองแนวทาง

น้ีขัดแยงกันหรือไม  

 

คําตอบคําถามที่ 4 (เสริม):  สองแนวทางนี้ไมขัดแยงกัน  แนวทางทั้งสองน้ันจะเกิดขึ้น

ไปพรอมๆกัน ในขณะท่ีองคกรเรียนรูและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งทําใหจํานวนของผูบริหาร

ระดับกลางมีมากเกินความจําเปน ซึ่งปรากฎการณน้ีในโลกธุรกิจถือเปนเร่ืองปกติเพราะการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ท่ีชวยลดงานขั้นพื้นฐานตางๆลงทําใหความตองการ

ผูบริหารระดับกลางในองคกรลดลง ในความคิดของดิฉันการลดจํานวนของผูบริหาร

ระดับกลางในองคกรเปนเร่ืองธรรมชาติของการพัฒนาองคกรและหลีกเล่ียงไมได อยางไรก็

ดีถาเราจะมองถึงผูบริหารระดับกลางที่เหลืออยูจะพบวาความรับผิดชอบตางๆจะมากขึ้น 

ความสําคัญของผูบริหารระดับกลางตอองคกรก็จะเพิ่มขึ้นและโอกาศในการกาวหนาก็มีมาก

ขึ้นเชนกัน  ในความคิดของดิฉันงานของผูบริหารระดับกลางจะทาทายและนาทํากวาเดิม 

 

คําถามที่ 5 : คุณคิดวามีประเทศไหนที่นาจะเปนตนแบบ (Role model) ใหกับ

ประเทศไทยในการบริหารจัดการผูบริหารระดับกลางที่ดี  



 

 

 

คําตอบคําถามที่ 5: สําหรับดิฉัน ไมเคยไดมีโอกาศไดรวมงานกับรัฐบาลประเทศใดๆเลย 

อยางไรก็ดีดิฉันคิดวา มีบริษัทเอกชนที่มีการบริหารจัดการผูบริหารระดับกลางท่ีดีและ

สามารถนํามาเปนตัวอยางได  หน่ึงในนั้นก็คือ บริษัท Intel ซึ่งมีมุมมองในการบริการจัดการ

ผูบริหารระดับกลางท่ีแตกตางกันออกไป บริษัทเอกชนอีกแหงคือ Microsoft ซึ่งมีแนวทาง

ในการบริหารจัดการผูบริหารระดับกลางท่ีมีความคลายคลึงกับ H.I.M.M และมีหลายสิ่งท่ี 

Microsoft ไดดําเนินการถูกตองตามแนวทาง H.I.M.M นอกจากนี้ยังมีดิฉันยังเคยมีโอกาศ

ไดทํางานกับองคกรขนาดกลางแหงหน่ึงซึ่งเปนหนวยงานของรัฐนิวเม็กซิโกท่ีมีหนาท่ี

ชวยเหลือผูหญิงท่ีไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลกลางใหสามารถเลี้ยงชีพของตนเองและ

ครอบครัวได ซึ่งหนวยงานนี้ไดใชแนวทาง H.I.M.M ในการขจัดปญหาอุปสรรคไดแก 

ขั้นตอนการทํางานของระบบราชการที่ซ้ําซอนทําใหการดําเนินงานลาชา  

 

คําถามที่ 6: ปญหาแบบ Mucky Muck ในองคกรของผมคือในบางครั้งคนใน

องคกรไมเขาใจในบทบาทของตนเอง หรือบางครั้งดันไปสวมบทบาทของคนอื่น 

คุณลิซาชวยแนะนําวิธีในการแกปญหาน้ีอยางไร 

 

คําตอบคําถามที่ 6: ปญหานี้มักจะพบอยูบอย กลาวคือเมื่อมีการจัดระเบียบ (Realign) 

ขององคกรใหมทุกๆคนจะตองมีความชัดเจนกับบทบาทของตนเอง นอกจากน้ีแลวใน

บางครั้งจะพบวาผูบริหารที่ไดรับการเล่ือนขั้นยังชอบที่จะทํางานเดิมเพราะมีความถนัดทําให

เกิดการขัดแยงได โดยสรุปปญหาที่กลาวมานี้จะพบอยูท่ัวไป แตจําเปนท่ีจะตองรีบแกไข

โดยเรงดวน 

 

คําถามที่ 6 (เสริม): ผมเคยเปนผูบริหารระดับกลางในสวนราชการมากอน  ผมได

พยายามที่จะนําเสนอโครงการใหมเปนจํานวนมาก แตนายของผมกลับรูสึกรําคาญ

ผมที่ผมนําเสนอโครงการตางๆมากเกินไป ผมจึงอยากจะถามคุณลิซาวาผูบริหาร

ระดับกลางควรจะนําเสนอโครงการใหมกี่โครงการที่จะไมทําใหนายรูสึกรําคาญ 

 

คําตอบคําถามที่ 6 (เสริม): ปญหาแบบนี้ดิฉันก็พบบอยเหมือนกัน ประเด็นอยูท่ีการ

สื่อสารระหวางผูบริหารระดับสูงกับผูบริหารระดับการ ถาการสื่อสารระหวางกันมีประสิทธิภาพ

ผูบริหารทั้งสองระดับก็จะพบวาความเหมาะสมของแตละโครงการตอองคกรในขณะนั้น ซึ่ง

ทําใหการจัดลําดับความสําคัญไมยากเลย นอกจากนี้แลวถาดิฉันเปนผูบริการระดับสูง ดิฉัน

คงมีความพึงพอใจในตัวลูกนอง(ผูบริหารระดับกลาง)ท่ีมีความคิดริเร่ิมใหมๆอยูเสมอ 



 

 

ถึงแมวาความคิดของลูกนองคนน้ันอาจจะใชไดเพียงหน่ึงความคิดจากทั้งหมดสิบความคิดท่ี

เขาเสนอมา อยางไรก็ดีถึงแมวาจะดีเพียงความคิดเดียวแตถามันถูกนําไปพัฒนาเปน

โครงการก็จะมีประโยชนตอประชาชนไมมากก็นอย เมื่อเปรียบเทียบกับลูกนองท่ีคอยแตจะ

รับคําสั่งแตเพียงอยางเดียว ดิฉันยินดีเสมอท่ีจะมีลูกนองแบบประเภทแรก 

 

คําถามที่ 7: เทาที่สังเกตุในวันน้ีผูเขาฟงในวันน้ีสวนมากจะเปนคนสวนกลางหรือคน

ระดับกลางของจังหวัด แตขาดผูบริหารขององคการบริหารสวนทองถิ่นอาทิ รอง

นายกอ.บ.ต หรือ ปลัดเทศบาล ซึ่งเปนผูสรางผลกระทบ อยางแทจริง อยากใหมกีาร

นําเอาแนวทางของ H.I.M.M ไปถายทอดใหกับคนกลุมน้ีดวย 

 

คําตอบคําถามที่ 7: จริงอยูท่ีผูบริหารระดับทองถ่ินเปนผูปฎิบัติงานและใกลชิดกับปญหา

มาก ในองคกรท่ีดีน้ันผูบริหารระดับกลางท่ีมีประสิทธิภาพและผลงานสูงจะเปนผูคอยกําหนด

บทบาทและควบคุมการทํางานของผูบริหารระดับทองถ่ินหรือผูปฏิบัติงานเหลาน้ี  อยางท่ี

กลาวไวในขางตนวาผูบริหารระดับกลางที่มีประสิทธิภาพและผลงานสูงจะทําใหองคกรเข็ม

แข็งขึ้นโดยอาศัยเทคนิคในการสื่อสารตางๆเพื่อใหทุกคนเขาใจบทบาทของตนและของ

ผูอ่ืนซึ่งจะนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสอดคลองกัน  ดิฉันอยากจะเสริมตรงน้ีคือ

ถาทานใดในที่น้ีคิดวาตนเองยังไมชัดเจนกับบทบาทของตน จงหาทางที่จะถามนายของ

ทานดวยความสุภาพเก่ียวกับบทบาทของทาน ในบางครั้งอาจจะไมใชการถามกันตรงๆแต

เปนการสนทนากันมากกวา ดังน้ันดิฉันจึงไดเนนวาคุณสมบัติอันหนึ่งของผูบริหารระดับกลาง

ท่ีมีประสิทธิภาพและผลงานสูงคือจะตองเปนนักสนทนาที่ดีเลิศ 

 

คําถามที่ 8:  มีประเด็นที่ผมถือวาเปนจุดออนของสังคมเราก็คือวา สวนใหญเวลาที่

ทํางานหรือคิดอะไรมักจะไมใหเด็กในกลุมที่จะสืบตอทอดที่เรียกวาคนรุนใหม (New 

Generation) มีสวนรวมไมเหมือนกับสังคมอื่นที่ผมมีโอกาสไดไปเห็น ซึ่งยังเวที

อยางน้ี อยางนอยเด็กหรือเยาวชนที่เกง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับมัธยมนาจะ

เขามามีสวนรวมดวย ซึ่งอยากจะฝากตรงนี้ไวดวย ในทุกเวทีเลย อันน้ีเปนจุดออน

ของเรา ผมอยากจะฝากไว  

คําถามที่ 8 (เสริม):  สืบเน่ืองจากคําถามของทานน้ี ในขณะนี้ระบบราชการของเรา

จะขาดความตอเน่ืองในการทํางานเมื่อมีการเกษียนหรือโยกยานเพราะขาดคนรุน

ใหมที่มีประสบการณและทุกๆอยางมักจะตองเริ่มตนใหม  

 



 

 

คําตอบคําถามที่ 8:  ดิฉันคิดวาถาเราพยายามที่จะสรางโอกาสการสื่อสารและสนทนาอยู

เร่ือยๆ เราก็จะสามารถดึงดูดคนรุนใหมเขามา ปญหานี้ก็ท่ีสหรัฐอเมริกาก็มี เชนเดียวกันกับ

อีกหลายๆประเทศกลาวคือในปจจุบันหลายๆองคกรกําลังเผชิญปญหาของการเกษียณของ

ผูบริหารเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะตําแหนงของผูบริหารระดับกลาง แตจะพบวาบทบาท

ของผูบริหารระดับกลางไมนาสนใจสําหรับคนรุนใหมๆ ดังน้ันเราตองกําหนดบทบาทของ

ผูบริหารระดับกลางใหมโดยใหมีคุณคาและมีความนาสนใจ ซึ่งรวมท้ังความรับผิดชอบและ

ผลตอบแทน ดิฉันเช่ือวาถาเรามอบความรับผิดชอบมากขึ้นตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญ

ของผูบริหารระดับกลางแลว คนรุนใหมๆก็จะมีความสนใจและยินดีท่ีจะเปนผูบริหาร

ระดับกลางมากขึ้น 

 

คําถามที่ 9: แนวคิดของ H.I.M.M ของคุณลิซาน้ันจะเนนในเรื่องการเปลี่ยนวิธีคิด

และพฤติกรรม ดังน้ันการอบรมอยางไรจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและ

พฤติกรรมไดอยางแทจริง เพราะการมาฟงในวันน้ีอยางเดียวคงจะยากที่นําเอาไป

ปฎิบัติใหไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพและอะไรคือข้ันตอนตอไปนําการนํา

แนวคิดของ H.I.M.M ไปใชจริง 

 

คําตอบคําถามที่ 9:  การสัมนาในวันน้ีเปนเพียงจุดเร่ิมตนเทาน้ัน  สํานักงาน ก.พ.ร และ

หนวยงานที่เ ก่ียวของจะตองเร่ิมดําเนินการผลักดันโครงการผูบริหารระดับกลางท่ีมี

ประสิทธิภาพและผลงานสูงในทันทีโดยการเผยแพรแนวคิดใหกับขาราชการทุกๆคนผานสื่อ

ตางๆเพื่อผลักดักใหเกิดการสนทนาของผูบริหารระดับกลางและระดับสูง สํานักงาน ก.พ.ร 

ควรจะนําแนวทางนี้ไปทดลองปฎิบัติดูเพื่อใหเกิดความสําเร็จ จากประสบการณของดิฉัน

พบวาความสําเร็จสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผูคนได ถาผูบริหารระดับกลางไดทดลอง

นําเอาแนวคิดน่ีไปใชและประสบความสําเร็จทัศนคติของเขาตลอดจนความเชื่อถือในวิธีการ

ก็จะมีมากขึ้น  ดังน้ันสองกิจกรรมท่ีสําคัญภายหลังจากวันน้ีคือ การพยายามสรางบรรยากาศ

ใหมีการสนทนาระหวางของผูบริหารระดับกลางและระดับสูงในทุกๆสวนราชการตามแนวคิด

ของ H.I.M.M และในขณะเดียวกันเร็วน้ีสํานักงาน ก.พ.ร ก็คงจะจัดทําหลักสูตรและแนวทาง

ในการพัฒนาผูบริหารระดับกลางใหกลายเปนผูบริหารระดับกลางที่มีประสิทธิภาพและ

ผลงานสูง อยางไรก็ดีทานสามารถเริ่มตนกระบวนการนี้โดยการขจัด Mucky Muck ใน

หนวยงานของทาน เชนกระบวนการที่ยุงยากและมิไดเพิ่มคุณคาใหกับเน้ืองานแตอยางใด 

ซึ่งถาทานทําสําเร็จทัศนคติของทานก็จะเร่ิมเปลี่ยนไปและทานก็จะเร่ิมท่ีจะหาแนวทางใน

การทํางานใหมๆ  

 



 

 

คําถามที่ 9 (เสริม): สมมติวาเจานายคือ Mucky Muck 

 

คําตอบคําถามที่ 9 (เสริม): ทานคงจะไมสามารถขจัด Mucky Muck อันน้ีได (หัวเราะ) 

แตทานควรจะมองหาวิธีการใหมๆมาทํางานรวมกับเจานายของทาน 

 

คําถามที่ 10: ในระบบราชการของประเทศไทย ผูบริหารระดับสูงและผูบริหาร

ระดับกลางทั้งสองฝายไมมีโอกาสในการสรางทีมงานขึ้นเอง ทั้งสองฝายถูกแตงตั้ง

ข้ึนมาโดยผูอื่นแตตองมาทํางานรวมกัน  ทําอยางไรทั้งสองฝายจึงจะมีความสัมพันธ

ในการทํางานที่ดีระหวางกัน 

 

คําตอบคําถามที่ 10:  ปญหาก็คือท้ังสองฝายตางไมรูจักกัน  ดังน้ันกุญแจท่ีสําคัญในการ

แกไขปญหาน้ีคือท้ังสองฝายตองพยายามที่เรียนรูท่ีจะรูจักกัน  องคกรตางๆท่ัวโลก

โดยเฉพาะองคกรของรัฐผูบริหารระดับกลางเมื่อเร่ิมทํางานก็จะถูกกําหนดใหกับทีมงานที่มี

มากอนแลว ดิฉันมักจะไดรับคําบนอยูเสมอจากผูบริหารระดับกลางวาไมไดมีโอกาสในการ

เลือกทีมเองแตผูอ่ืนเปนผูกําหนดใหหรือทีมงานมีมากอนท่ีผูบริหารระดับการจะเขามา

ทํางาน ดิฉันก็จะแนะนําวาน่ีแหละคือหนาท่ีของผูบริหารที่จะตองบริหารจัดการใหได คุณรับ

เกียรติอยางยิ่งในความรับผิดชอบน้ี กุญแจท่ีสําคัญดังท่ีกลาวมาก็คือการสรางความสัมพันธ

ระหวางกันโดยเร่ิมจากการสนทนาสื่อสารระหวางกัน มีความชัดเจนเก่ียวกับบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบของทุกๆฝาย  ดังน้ัน ไมจําเปนท่ีจะตองสนิทชิดเช้ือ เชนการไปเลนกอลฟ

ดวยกัน ขอเพียงแตทุกคนในทีมมีความสัมพันธท่ีดีในเรื่องงานเปนใชไดและเขาใจถึง

เปาหมายในการดําเนินงานตางๆก็พอ   โดยสวนตัวดิฉันคิดวาเปนการดีท่ีโดยสวนมากที่

ผูบริหารระดับกลางมักจะไมไดเปนผูเลือกทีมเอง นับท่ีจะไดเพิ่มพูนทักษะในการบริหาร

จัดการกับผูรวมงานที่มีลักษณะนิสัยและพื้นฐานที่แตกตางกัน  

 

คําถามที่ 10 (เสริม): ในปจจุบันการ พณฯนายกรัฐมนตรีน้ันมาจากภาคเอกชนซึ่งมี

ความแนวความคิดและปฎิบัติที่มุงเนนผลงานและความสําเร็จเปนหลัก หาก

กฎเกณฑตางๆเปนอุปสรรคก็ใหเปล่ียนกฎเกณฑน้ันเสีย  ในขณะที่ขาราชการจะคิด

ในทางตรงกันขามกลาวคือจะมีแนวความคิดและปฎิบัติที่ยึดกฎเกณฑเปนหลักและ

เปล่ียนแปลงไมได คุณมีคําแนะนําอะไรไหมที่จะใหการทํางานระหวางพณฯ

นายกรัฐมนตรีกับเหลาขาราชการเปนไปดวยความราบรื่น (กอนที่ นายกรัฐมนตรีจะ

เขาสูโลกธุรกิจทานเคยเปนผูบริหารระดับกลางในกรมตํารวจมากอน) 

 



 

 

คําตอบคําถามที่ 10 (เสริม):  โดยปกติแลวผูนําองคกรมักจะมีรูปแบบและวิธีการในการ

ทํางานที่ถนัดในลักษณะหน่ึง แตคนในองคกรน้ันอาจจะมีรูปแบบและวิธีการในการทํางานที่

แตกตางไปจากผูนํา  จากประสบการของดิฉันพบวาถาเปนผูนําองคกรธุรกิจก็มักจะเปน

รูปแบบและวิธีการบริหารที่มุงเนนผลงานเปนหลัก  นอกจากนี้แลวดิฉันพบวาผูนําเหลาน้ี

มักจะมีการสนทนาที่เปดกวางกับผูรวมงานที่เก่ียวกับแนวทางในการดําเนินงานเพื่อใหไดผล

งานตามเปาหมายที่ไดต้ังเอาไว  ดังน้ันดิฉันจึงอยากจะแนะนํา ใหผูนําองคกรทํางานรวมกับ

ผูบริหารระดับสูงเพื่อคนหาวิธีการท่ีจะใหผลงานออกมาดีท่ีสุด และเจรจาตอรองในประเด็น

อ่ืนๆท่ีเปนปญหาหรือมีความคิดท่ีแตกตางไปจากผูนําองคกร ถาคุณสามารถมีแผนงานที่

ทานนายกฯหรือผูบริหารระดับสูงเห็นชอบแตผูคนในองคกรยังไมแนใจหรือมั่นใจในแนว

ทางการดําเนินงานเพื่อใหไดผลงานตามเปาหมาย การท่ีมีการสนทนาที่เปดกวางกับ

ผูรวมงานก็จะการตอบสนองที่ดีจากผูรวมงานที่จําไปสูแนวทางการทํางานที่เปนท่ียอมรับ

ของทุกคน อยาลืมวาถาเรามุงเนนท่ีผลงาน และยินดีท่ีจะเจรจาอนุโลมในประเด็นรองอื่นๆ  

แตถามามัวแตถกเถียงมุงเนนในประเด็นรองตางๆ ผลสําเร็จก็จะเกิดขึ้นไดยาก 

 

คําตอบคําถามที่ 10 (เสริม) โดยคุณจักรภพ: คําตอบของคุณลิซานาสนใจมาก เพราะ

ในขณะนี้รัฐบาลกําลังดําเนินการในลักษณะเดียวกับท่ีคุณลิซาพูดมา กลาวคือในปญหา

ความไมสงบของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใตซึ่งตลอดเวลาที่ผานมาทานนายกฯรับฟงความ

คิดเห็นของผูบริหารระดับสูงอยูตลอดเวลา ผมจึงไดจัดเวทีใหทานนายกฯไดพบปะกับ

ผูบริหารระดับกลางของ3 จังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อรับฟงความคิดเห็นโดยตรงของพวก

เขา ซึ่งปกติถึงแมวาทานนายกฯอาจจะมีโอกาสพบปะกับผูบริหารระดับกลางอยูบางพรอมๆ

ผูบริหารระดับสูงซึ่งผูบริหารระดับกลางมักจะไมชอบท่ีจะออกความเห็นใดๆกับทานนายกฯ 

ตอหนานายของตน 

 

คําถามที่ 11: คุณลิซามีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับการหมุนเวียนผูบริหารไปยัง

หนวยงานตางๆทั้งนอกและในกระทรวงเพื่อใหมีประสบการณที่หลากหลาย  ความ

เปนไปไดที่จะนําแนวคิดน้ีมาใชในระบบราชการไทย 

 

คําตอบคําถามที่ 11:  ในสหรัฐอเมริกาการหมุนเวียนผูบริหารระดับกลางหรือระดับสูงไปยัง

หนวยงานตางๆก็เพื่อพัฒนาทักษะและความเขาใจในการทํางานในหลายๆหนวยงานเพื่อ

เตรียมความพรอมกอนท่ีจะเปนผูบริหารระดับสูงสุดตอไป อยางไรก็ดีงานที่ตองการความ

สรางสรรความคิดริเร่ิมน้ันจะตองอาศัยใชความรูความชํานาญเฉพาะทางและประสบการณ

อยางมากในการดําเนินการ ดังน้ันการที่มีการหมุนเวียนผูบริหารอาจะทําใหความรูความ



 

 

ชํานาญเฉพาะทางเหลาน้ีจะสูญเสียไป ตัวอยางเชนกรณีของหนวยงาน FEMA ของรัฐบาล

กลางสหรัฐท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ซึ่งเมื่อเร็วๆน้ีท่ีเกิดพายุเฮอริเคน

ขึ้นฝงทางตอนใตของสหรัฐอเมริกาและมีการบริหารจัดการที่ผิดพลาดทําใหการดําเนินการ

ชวยเหลือผูประสบภัยลาชาไมมีประสิทธิภาพสวนหน่ึงก็มาจากผูอํานวยการ FEMA ซึ่งไดรับ

การแตงต้ังจากประธานาธิบดีไมเคยมีประสบการณเก่ียวกับรายละเอียดตางๆในการบริหาร

จัดการสถานะการฉุกเฉินมากอน ดังน้ันดิฉันคิดวาองคกรตางๆควรประยุกตใชแนวทางทั้ง

สองไดแก การหมุนเวียนผูบริหารเพื่อใหมีประสบการณท่ีหลากหลาย และการบมเพาะความ

ชํานาญเฉพาะทางใหกับผูบริหาร  ในอีกดานหน่ึงก็ขึ้นอยูกับตัวทานเองวามีความพึงพอใจ

ในงานแบบใดซึ่งทานจะตองวาดเสนทางความกาวหนาของทานตามนั้น ในสหรัฐอเมริกา

การหมุนเวียนผูบริหารในองคกรขนาดใหญเพื่อเพิ่มพูทักษะและประสบการณเปนเร่ืองปกติ 

เพียงแตตองดูวาการหมุนเวียนผูบริหารตองดูวาไมไดทําใหความชํานาญเฉพาะทางและ

ประสบการณสูญเสียไป   

 

คําถามที่ 12: ถาทุกอยางพรอมหมายถึงการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงและ

ทรัพยากรตางๆก็พรอมรวมทั้งความยินยอมพรอมใจจากทุกคนในองคกร การนาํเอา

แนวทาง H.I.M.M มาประยุกตใช จะใชเวลานานเทาใดสําหรับองคกรขนาด 5 – 7 

พันคนและมีระดับการบริหาร 8-10 ชั้นในการเปลี่ยนแปลงผูบริหารงานระดับกลาง

ใหเปนผูบริหารระดับกลางที่มีประสิทธิภาพและผลงานสูง 

 

คําตอบคําถามที่ 12: จริงๆแลวระยะเวลาในการนําเอาแนวทาง H.I.M.M มาประยุกตใช

นาจะขึ้นกับแตละองคกรมากกวา ใหนึกถึงรูปสี่เหล่ียมท่ีมีเสนทแยงมุม 

 

แรงตอตานอันเกิดจากความไมเชื่อใน
โครงการวาจะเปลี่ยนแปลงได 

แรงผลักดนัใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

แรงผลักดนัใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นอันเกิดมา
จากการขยายตัวของการสนทนา
ที่สรางสรร 



 

 

การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นไดในองคกร  ตองมีการสนทนาที่สรางสรรและสนับสนุนการ

เปล่ียนแปลงนี้และตองมีจํานวนมากกวาการสนทนาในเชิงตอตานการเปลี่ยนแปลง อาทิเชน 

การเปลี่ยนแปลงคงจะไมเกิดจริงเปนตน ดังน้ันระยะเวลาของการประยุกตใช H.I.M.M ก็จะ

ขึ้นอยูกับการเรียนรูในการปรับแตงการสนทนาและจํานวนการสนทนาระหวางผูบริหารระดับ

ตางๆใหเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและสรางความเชื่อวาการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นได 

จากประสบการณของดิฉันถาคนสวนมากในองคใหความรวมมือและมีความเชื่อและให

โอกาศกับวิธี H.I.M.M การเปลี่ยนแปลงเปน H.I.M.M ก็นาจะเกิดขึ้นไดภายในระยะเวลา 1 

ป คุณจะเร่ิมเห็นการเปลี่ยนแปลงแตอยาลืมวา H.I.M.M เปนศิลปการบริหารงานเปนสิ่งท่ี

ตองใชระยะเวลาในการฝกฝน  ภายในระยะเวลา 2 ปคุณก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 

การทํางานก็จะไมยุงยากมีปญหามากเหมือนแตกอน คุณจะมีความชัดเจนในบทบาทของ

คุณ  โครงการตางๆก็จะเสร็จตาทกําหนด ผลการดําเนินงานโดยรวมขององคกรก็จะดีขึ้น

ภายในระยะเวลา 2-3 ป อยางไรก็ดีการหากไมมีการปรับบทสนทนาใหสอดคลองกับองคกร

และมีแรงตอตานตอการเปล่ียนแปลงมาก การเปลี่ยนแปลงผูบริหารระดับกลางใหกลายเปน 

H.I.M.M อาจจะตองใชเวลานานหรืออาจจะไมเกิดขึ้นเลยก็ได 

 

ดังน้ันดิฉันจึงคิดวาระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงใหเปน H.I.M.M ยอมขึ้นอยูกับตัวองคกร

เองถาทุกคนในองคกรมีความเชื่อและความพยายามที่จะเปล่ียนแปลงมีการสนทนาที่ดี

ระหวางกันการกลายเปน H.I.M.M ก็อาจจะเปนไปไดดวยความรวดเร็ว 

 

คําถามที่ 13:   โดยทั่วไปเรามักจะพบวาผูบริหารระดับกลางมักจะมีชวงอายุ

ประมาณ 40 – 50 ปแต ถาบางคนมาเปนผูบริหารระดับกลางแตเหลืออายุราชการ

อีกเพียง 2-3 ป เราควรจะคาดหวังใหเขาเปน H.I.M.M หรือไม  

 

คําตอบคําถามที่ 13:  ดิฉันคิดวาความคาดหวังในตัวของผูบริหารระดับกลางทุกๆคนควร

จะเหมือนกันเพราะผูบริหารระดับกลางทุกๆคนลวนแลวแตจะตองมีความรับผิดชอบที่มี

ผลกระทบตอองคกร และดิฉันคิดวาผูบริหารระดับกลางที่เหลืออายุราชการอีกเพียง 2-3 ป 

อยากจบชีวิตการทํางานของพวกเขาดวยความสําเร็จนอกจากนี้คุณจะพบวาพวกเขาเหลาน้ีมี

ความพึงพอใจในความรับผิดชอบที่พวกเขาเหลาน้ีไดรับมอบหมาย  

 

คําตอบคําถามที่ 13 (เสริม) โดย คุณจักรภพ: ผมเห็นดวยกับคุณลิซา เพราะหลายๆ 

กรณีมีขาราชการหลายทานที่ประสบความสําเร็จในการทํางานภายหลังจากเกษียนอายุ

ราชการ 



 

 

 

คําตอบคําถามที่ 13 (เสริม): ในกรณีน้ีจะหมายความวาองคกรมิไดพยายามดึงพวกเขา

เหลาน้ันมาทํางานที่มีความหมายหรือมอบหมายความรับผิดชอบใหกับพวกเขา 

 

คําถามที่ 14: น่ีเปนคําถามสําหรับสํานักงาน ก.พ.ร อะไรเปนสามส่ิงที่สําคัญในการ

ประยุกตและเชื่อมโยงวิธีใชระบบ H.I.M.M กับการบริหารจัดการองคกรในมุมมอง

ของสํานักงาน ก.พ.ร 

 

คําตอบคําถามที่ 14:  กุญแจท่ีสําคัญ 3 ประการคือ 1) พยายามสรางบทสนทนาที่

สรางสรรระหวางผูบริหารในองคกรย่ิงมากยิ่งดี เพื่อสรางความเชื่อความมั่นใจตอแนวทางใน

การประยุกตใช H.I.M.M 2) สํานักงาน ก.พ.รตองตัวเปนอยางท่ีดีในการประยุกตใช 

H.I.M.M ใหกับหนวยงานอื่นใชเปนแนวทาง 3) เร่ิมจากพยายามดึงกลุมคนท่ีสนใจใน

แนวทางนี้ตลอดจนเปดรับฟงความคิดเห็นในดานตางๆโดยเฉพาะอุปสรรคในการประยุกตใช 

H.I.M.M จากกลุมคนเหลาน้ี  

 

-------------------------- 

 


